

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สามารถสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สมมติฐานการศึกษา

1. ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับปานกลาง
2. กรรมการหมู่บ้าน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 1,224 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 302 คน โดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ ยามาเน่

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ตอนที่ 2 เป็นคำถามแบบปลายปิด เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 6 ด้าน โดยแบ่งระดับการมีส่วนร่วมแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นคำถามแบบปลายเปิดให้กรรมการหมู่บ้านได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน จำแนกตามเพศ ใช้ t -test ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ .05 จำแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กรณีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของ เซฟเฟ่

สรุปผล

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า และอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จากผลการศึกษา พบว่า กรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผน ด้านการร่วมมือประสานงาน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน/วิธีการจัดการ และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มี เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน

3.1 กรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศแตกต่างกัน โดยกรรมการหมู่บ้านที่เป็นเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าเพศชาย

3.2 กรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาขึ้นไป มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา

3.3 กรรมการหมู่บ้านที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน

4. ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ กรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด นครพนม

จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำนวน 6 ด้าน โดยจำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้

ด้านการวางแผน คือ การจัดทำแผนพัฒนา อบต. ควรดำเนินการตามที่ได้
วางแผนไว้ และให้จัดลำดับความสำคัญ และควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างให้ประชาชน
รับรู้ในวางแผน/การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

ด้านการปฏิบัติงาน/วิธีการจัดการ คือ ควรจัดให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอน

ด้านการบริหารงานบุคคล คือ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานควรมีความ
โปร่งใส และยุติธรรม และควรปรับปรุงการทำงานให้บุคลากรเข้าถึงประชาชน เช่น การออก
พื้นที่ประชาคม

ด้านการร่วมมือประสานงาน คือ ควรส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การเข้าร่วมรับฟังการประชุม

ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน คือ ในการดำเนินงานควรมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ในการใช้จ่ายงบประมาณควรมีความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนการทำงานมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ได้

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในกระบวนการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
จากผลดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้
กรรมการหมู่บ้านเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อจำกัด
ด้านการกำหนดนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแต่ละตำบลไม่เหมือนกันทำให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อย
ต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหาร ไม่ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และขาดงบประมาณในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประยูร จำเริญเจือ (2550 : บทคัดย่อ) การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการหมู่บ้านในกระบวนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมานมิตร
ญาณบุญ (2547 : บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาทางด้านพบว่ามีส่วนร่วมมากที่สุด ด้านการ
วางแผน รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านรายงานผล ไม่สอดคล้องกับ รุ่งโรจน์
เรียมดี (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์
พบว่า ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ที่ดำเนินการ โดยตำรวจในท้องที่ใน
ระดับน้อยทุกกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับ สมชัย คำเพราะ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
กระบวนการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการวางแผน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านการประเมินผลด้านการประสาน ด้านการดำเนินงาน และด้านการจัดสรรงบประมาณ มี
ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา
และอาชีพ

ผลการศึกษา พบว่า

2.1 ประชาชนที่เพศต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่คณะผู้บริหารจะเป็นเพศชาย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญ แต่ในปัจจุบันทางภาครัฐได้ส่งเสริมการมีบทบาทของสตรีให้ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน ทำให้เพศหญิงมีความกระตือรือร้นในการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าเพศชาย

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ พิศมัย บุญเลิศ (2549 : 98) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาไม่มีความแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ประยูร จำเจริญเชื้อ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีเพศต่างกัน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระหว่างระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และ ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างระดับการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ พบว่ามีคู่ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 คู่ คือ ระหว่างการศึกษาประถมศึกษากับปวส./อนุปริญญา โดยที่การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาขึ้นไป มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าประถมศึกษา สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อาจเป็นเพราะว่า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา แต่ในการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นบุคคลที่มีบทบาทจริงในการเสนอความคิดเห็น หรือร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นบุคคลที่มีระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญาขึ้นไป คือ เป็นบุคคลที่โอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเชื่อถือและให้ความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนในการเสนอแนวทางในการบริหารต่างๆ เพราะเป็นบุคคลมีคุณวุฒิ แต่ในส่วนกรรมการหมู่บ้านที่มีการศึกษาประถมศึกษาถือได้ว่า เป็นระดับรากหญ้าของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เมื่อมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมหรือ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ ก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากมาย เพราะกลัวพูดไม่ถูกไม่กล้าแสดงออก ดังนั้นจึงทำให้ผลการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในระดับปวศ./อนุปริญญาขึ้นไป มีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าระดับประถมศึกษา

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ประยูร จำเริญเจือ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สอดคล้องกับ พิสมัย บุญเลิศ (2549 : 98) พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ไม่สอดคล้องกับ สมศักดิ์ พรหมเคือ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาควน จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าระหว่างอาชีพ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ทั้ง 4 กลุ่ม มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อาจจะเป็นเพราะว่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชีพได้ทุกกลุ่ม เช่น การส่งเสริมอาชีพ การแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด การดำเนิน โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง การจัดงานประเพณีต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานใกล้เคียงกัน

สอดคล้องกับงานศึกษาของ สมศักดิ์ พรหมเคือ (2551 : บทคัดย่อ) จำแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับ วันเพ็ญ บุญเฟือก (2546 : 128) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความต้องการมีส่วนร่วมและความเป็นไปได้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เป็นเมืองน่าอยู่ พบว่า อาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ประยูร จำเริญเจือ (2550 : บทคัดย่อ) พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่อาชีพที่ต่างกัน โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของกรรมการหมู่บ้านในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ศึกษาได้ข้อมูลข้อเสนอแนะบางประการอันอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรให้ความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ควรเน้นหนักในการพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่ง

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเปิดเผยข้อมูล มีการจัดทำโครงการในด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ หรือ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องต่างๆ

1.3 การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินการดำเนินการก่อนและหลังทำในทุกกิจกรรม มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนทำโครงการ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในตำบลหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อทราบรูปแบบ วิธีการ และความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ

บรรณานุกรม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY